

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมห่วง 'ขึ้นค่าแรง'

กรุงเทพธุรกิจ • ดัชนีเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรม เม.ย.ลดลง เหตุวันทำงานน้อย ผู้ประกอบการห่วงขึ้นค่าจ้าง บาทแข็ง ด้านดัชนีเชื่อมั่น 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้น มั่นใจเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 89.1 ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.7 ในเดือนมี.ค.สาเหตุที่ลดลง เพราะเดือน เม.ย.มีวันทำงานน้อยกว่าปกติจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งผู้ประกอบการได้เร่งผลิตไปในช่วงเดือนก่อนหน้าแล้ว ส่งผลให้การใช้จ่ายการผลิตในเดือน เม.ย.ลดลง

อีกทั้งผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิต จากราคาวัตถุดิบ ราคาน้ำมัน และค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งการแข่งขันด้านราคา ขณะเดียวกันการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกสูญเสียรายได้เมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินบาท

ส่วนดัชนีเชื่อมั่นภาคการถน 3 เดือนข้างหน้าอยู่ระดับ 102.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 100.9 ในเดือนมี.ค.2561 เนื่องจาก

ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยมีแรงหนุนจากภาคการส่งออก และเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าภาครัฐควรเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาค่าเช่าถึงแหล่งเงินทุน เช่น ผ่อนปรนเงื่อนไขการขอสินเชื่อและการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ยังล่าช้า ลดภาษีนำเข้าสินค้าทุนและเครื่องจักรสำหรับผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก เร่งเปิดความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ และกำหนดมาตรการในการถ่ายเทเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

สำหรับดัชนีเชื่อมั่นฯ จำแนกตามขนาดของกิจการในเดือนเม.ย.2561 ดัชนีเชื่อมั่นฯ ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ปรับตัวลดลงจากเดือนมี.ค. ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมี.ค. โดยอุตสาหกรรมขนาดเล็กพบว่า ดัชนีเชื่อมั่นฯ ในเดือนเม.ย. 2561

อยู่ที่ระดับ 72.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 74.7 ในเดือนมี.ค. อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ค่าดัชนีลดลง เช่น อุตสาหกรรมเซรามิก, อุตสาหกรรมหล่อโลหะ

อุตสาหกรรมขนาดกลาง ดัชนีเชื่อมั่นฯ ในเดือนเม.ย.2561 อยู่ที่ระดับ 89.2 ลดลงจากระดับ 91.6 ในเดือนมี.ค. อุตสาหกรรมขนาดกลางที่ค่าดัชนีปรับตัวลดลง เช่น อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พบว่า ดัชนีเชื่อมั่นฯ ในเดือนเม.ย.2561 อยู่ที่ระดับ 106.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากระดับ 105.5 ในเดือนมี.ค. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ส่วนดัชนีเชื่อมั่นฯ ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงเช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ เนื่องจากมียอดขายเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมลดลง รวมถึงการส่งออกไปตลาดอาเซียน และญี่ปุ่นลดลงด้วยเช่นกัน